

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังดอลลาร์ถูกขายทำกำไร แต่การเมืองยังกดดันตลาด

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์เข้ามาในตลาด แต่ดีลเลอร์ มองว่า การแข็งค่าของเงินบาทจะถูกจำกัดกรอบไว้ จากความกังวลต่อปัจจัยการเมืองในประเทศ

\*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดรอบ 1 เดือน เทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากที่ดีตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ จากข้อมูลการค้าที่สดใสของสหรัฐ

\*สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดขาดดุลการค้าในเดือนพ.ย. ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่การส่งออกแต่ละระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และราคาน้ำมันที่ลดลง ได้ลดการขยายตัวของยอดนำเข้า ซึ่งเป็นหลักฐานล่าสุด ที่บ่งชี้ถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

\*ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรและเยน ขณะที่ยูโรแข็งค่าเทียบกับเยนเช่นกัน โดยความต้องการเยนลดลง หลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นเป็นวันแรกในรอบปีนี้ โดยดัชนี S&P 500 ปิดบวก 0.6%

\*ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของปีนี้ แต่อีซีบีอาจจะไม่ดำเนินการใดมากไปกว่าการเตือนถึงความพร้อมที่จะดำเนินการในอนาคต แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยุโรปจะลดลงอย่างไม่คาดคิดก็ตาม

\*ตลาดกำลังรอดูข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นี้ และนักวิเคราะห์ในผลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 196,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. โดยหากมีการเพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย อาจทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะเร่งแผนการปรับลดโครงการซื้อพันธบัตร ซึ่งจะเป็ปัจจัยบวกต่อดอลลาร์

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 33.105 บาท

\*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.04/09 จาก 33.10/15 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 33.02/06 จาก 33.11/13 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.78/80 จาก 104.53 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3628/30 จาก 1.3613 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เมื่อคืนบาทแข็งค่าขึ้นมา เช้านี้ก็ยังต่อเนื่อง จาก flow ขาย(ดอลลาร์) ที่มีเข้ามา ส่วนหนึ่งก็คง take profit ด้วย แต่ด้วยการเมืองที่ยังเป็นแบบนี้ ก็อาจจะแข็งไม่ได้มาก" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้แข็งค่าขึ้น มาทดสอบแนวต้านบริเวณ 33.00 โดยได้แรงหนุนจากแรงขายทำกำไรดอลลาร์ในระยะสั้น แต่การคาดว่าการแข็งค่าของเงินบาทจะยังอยู่ในกรอบจำกัด เนื่องจากตลาดยังระมัดระวังต่อปัจจัยการเมือง ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทวันนี้ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านที่ 33.00 ไปได้ ส่วนแนวรับให้ไว้ที่ 33.10

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้